



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ โทร ๑๐๑

ที่ นค ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๔).๙/๑๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

ตามที่ โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ได้ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ โดยการกำหนดให้หน่วยงานมีมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และเพื่อให้การรายงานข้อมูล
การกำกับติดตาม เป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มีความถูกต้องเกิดประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน มีการ
ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ โดยมีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ขอเรียนว่าไม่พบปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ได้มีมาตรการแนวทางในการ
ป้องกันปัญหา อุปสรรค ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงาน/งาน จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ก่อนทุกครั้ง

๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนฯ แล้วให้นำรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูล จัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการ
นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดำเนินการต่อไป

๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและเหมาะสม
ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาใช้เผยแพร่ ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงและต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัตินำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์โรงพยาบาล www.scmhospital.go.th

(นายนพดล พิทักษเขต)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์